

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนน  
บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

### คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเทพชัย	แซ่หย่อง	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางพิจิตรา	มหาพล	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นางนราวดี	วนิชวัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุภพงศ์	สุขสภา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิฑูร	พึงประเสริฐ	กรรมการ
6. นายสุพจน์	เพียรศิริ	กรรมการ
7. นางสาวฉัฐวรา	แสงวารินทร์	กรรมการ
8. นายสิริชาย	ชนานำ	กรรมการ

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน

### กรรมการบริษัทฯ ที่มิได้เข้าร่วมประชุม

นายสุภวัฒน์	สงวนงาม	กรรมการ
-------------	---------	---------

### ผู้บริหารของบริษัทและกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมสกุล	เผ่าจินดา मुख	ผู้อำนวยการสถานี NOW Channel
2. นางสาวเฉลา	กาญจนา	บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
3. นางสาวจินตนา	ปัญญาอาวุธ	บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ The Nation
4. นายบรรยง	อินทนา	บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
5. นางรัชชก	กุศลมนิน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขาย
6. นางสาวมัธยา	โอสถานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

นางสาวปัทมวรรณ	วัฒนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832
----------------	---------	-------------------------------------

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม

นายวิทยา แก้วกัสดาล

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบการประชุม และวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ คุณ พิจิตรา มหาพล ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม หน้า 50
2. การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

(1) ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 6 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 35 และข้อ 36 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ข้อ 35 “ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ”

ข้อ 36 “การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้น ไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นเมื่อลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทจะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบัตรเสีย และบริษัทจะนับคะแนนเป็นการงดออกเสียง

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ให้ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

### เริ่มการประชุม

นายเทพชัย แซ่หย่อง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 4,067,847,262 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 28 ราย

นับจำนวนหุ้นได้ 151,426,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.72 ของหุ้นทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 198 ราย

นับจำนวนหุ้นได้ 2,547,134,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.62 ของหุ้นทั้งหมด

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 226 ราย

นับจำนวนหุ้นได้ 2,698,560,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.34 ของหุ้นทั้งหมด

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น ที่ประชุมจึงเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในรายงาน MD&A หรือ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการที่ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานโดยละเอียดในแบบรายงานเปิดเผยข้อมูลประจำปี หรือ แบบ 56-1 ที่แสดงในเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560

ประธานฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

**ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัท**

**รายได้รวม** ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 2,182 ล้านบาท ลดลง 982 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่เท่ากับ 3,165 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเหตุการณ์ช่วงไตรมาสที่ 4 ในช่วงการถวายนโยบายที่ส่งผลให้ผู้ซื้อสื่อโฆษณาชดเชยการใช้บิลบอร์ดโฆษณา อย่างไรก็ตามสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ฉบับของเครือเนชั่นยังคงเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ ในปีที่ผ่านมาผู้บริหารได้พยายามปรับกลยุทธ์ในการขยายตลาดผู้อ่านควบคู่ไปกับการขยายตลาดโฆษณา โดยเน้นกลยุทธ์ Total Media Solution เพื่อเสนอขายสื่อทุกประเภทในเครือเนชั่นที่มีทั้งสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ กิจกรรมพิเศษต่างๆ และสื่อนิวมีเดีย เช่น เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งสื่อเหล่านี้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการปรับตัวของบริษัทให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม

สำหรับธุรกิจสื่อทีวีดิจิทัลในปี 2559 ที่ผ่านมานับเป็นช่วงที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลและผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบอนาล็อกเดิมที่ยังคงออกอากาศแบบคู่ขนาน รวมทั้งทีวีแบบบอกรับสมาชิก หรือเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม จากการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เคอะเน็ลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าเม็ดเงินโฆษณาของปี 2559 ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2558 โดยสื่อโทรทัศน์ลดลงร้อยละ 15 สื่อสิ่งพิมพ์ลดลงร้อยละ 20 และสื่อวิทยุลดลงร้อยละ 7

อย่างไรก็ตามแนวโน้มรายได้โฆษณาในปี 2560 คาดว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการที่เครือเนชั่นมีช่องทางในการหารายได้จากโทรทัศน์ 2 ช่อง คือ NATION TV 22 ที่ยังคงเป็นช่องข่าวอันดับ 1 และ ช่อง NOW 26 ที่เป็นช่องสารคดีอันดับ 1

ดังนั้นจากการที่กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของทีวีดิจิทัล จึงเป็นโอกาสที่บริษัทสามารถใช้สื่อโทรทัศน์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สื่อในเครือ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น ลดการพึ่งพิงรายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีแนวโน้มความนิยมลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

**ค่าใช้จ่ายรวม** ในปี 2559 มีจำนวน 3,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 3,129 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก

- 1) กลุ่มบริษัทย่อย (NINE) มีการตั้งค่าเพื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือและตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นผลจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ จำนวน 204 ล้านบาท
- 2) กลุ่มบริษัทในเครือเนชั่นมีค่าใช้จ่ายโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานโดยสมัครใจ ประมาณ 90 ล้านบาทซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน หรือประมาณร้อยละ 5 ของพนักงานทั้งหมด

ดังนั้นจากรายได้และค่าใช้จ่ายข้างต้นส่งผลให้บริษัทขาดทุนสุทธิ 1,102 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 35 ล้านบาท

**สำหรับฐานะทางการเงินตามงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2559 สรุปได้ดังนี้**

- **สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2559** เท่ากับ 7,076 ล้านบาท ลดลง 1,160 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนที่เท่ากับ 8,237 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจาก การตัดจำหน่ายใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 200 ล้านบาท

และ สิ้นค้าคงเหลือลดลง 200 ล้านบาท จากการที่บริษัทย่อยมีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง นอกจากนี้เกิดจากการลดลงของเงินฝากธนาคารที่นำไปชำระการค้าใบอนุญาติที่วิดิจิตัลในปีก่อนรวมประมาณ 584 ล้านบาท

- **หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2559** เท่ากับ 4,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก บริษัทกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อจ่ายค่าใบอนุญาติของช่อง Now
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559** รวม 3,008 ล้านบาท ลดลง 1,346 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก ผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2559

### **แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2560**

ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.4 โดยได้รับแรงส่งจากงบประมาณการลงทุนของภาครัฐที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงการรถไฟฟ้ารางคู่และโครงการรถไฟฟ้าในเขตเมืองที่จะสามารถดำเนินการได้มากขึ้นในปี 2560 ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ดังนั้นคาดว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆ กลับมาดีขึ้น นอกจากนี้จากการผ่อนคลายของสถานการณ์บ้านเมือง ที่จะช่วยให้มีการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยคาดว่าอุตสาหกรรมโฆษณาจะเติบโตประมาณ 3-5% ดังนั้นจึงส่งผลดีต่อสื่อของกลุ่มบริษัทที่ได้รับ ความยอมรับจากผู้บริโภค ในด้านการรายงานข่าวสารข้อมูล การวิเคราะห์ และการเจาะลึกข้อมูลอย่างรอบด้าน และเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติ จึงเชื่อมั่นว่าสื่อในเครือเนชั่นจะกลับมามีบทบาทและมีความชัดเจนมากขึ้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ว่าบริษัทได้ยื่นเอกสารไปแล้ว เมื่อเดือน สิงหาคม 2559 รวมทั้งได้ยื่นชี้แจงเพิ่มเติมล่าสุดเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา และคาดว่าจะทราบผลในเดือน พฤษภาคม 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

### **ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้**

คุณฉนวนารณ ณ สงขลา ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามแนวคิดและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการและผู้บริหารว่า บริษัทมีแผนงานหรือกลยุทธ์ที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทดีขึ้นตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าเริ่มดีขึ้นอย่างไร เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลขาดทุนจากงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมค่อนข้างสูง

คุณเทพชัย แซ่หย่อง ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนในการขยายช่องทางหารายได้เพิ่มขึ้นในสื่อที่จะเติบโตมากที่สุด คือสื่อดิจิทัล และขณะเดียวกันมีแผนที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องในสื่อดั้งเดิม คือสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ควบคุมจำนวนการผลิต และจะปรับเปลี่ยนการหารายได้มาจากสื่อที่เป็นออนไลน์เพิ่มขึ้น ในขณะที่หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก และ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น จะปรับมาสู่เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ที่เป็นโซเชียลมีเดีย แบบคู่ขนานทำให้สามารถหารายได้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการชดเชยรายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ที่เริ่มถดถอยลง

สำหรับโทรทัศน์ 2 ของ บริษัทมีแผนพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาของ NATION TV ให้มีความโดดเด่นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการเป็นช่องข่าว ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์บ้านเมืองต้องปกติด้วย อย่างไรก็ตามเครื่องนี้ไม่ได้อาศัยการหารายจากโฆษณาหน้าจอโทรทัศน์เท่านั้น แต่จะสร้างฐานคนดูรุ่นใหม่ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น เช่น ได้เปิดตัว แอปพลิเคชัน ซอกแซก 77 (Zogzag77) ซึ่งเป็นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการคืบคินเที่ยว เป็นต้น

คุณวิฑูรย์ นาล้วน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายที่จะปิดหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หลักหรือไม่
2. บริษัทมีแผนในการบริหารจัดการภาระค่าใบอนุญาตปีละประมาณ 700 ล้านบาท ของทีวีดิจิทัล 2 ช่องอย่างไร

คุณเทพชัย แซ่หย่อง ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

**ตอบคำถามข้อที่ 1** บริษัทไม่มีแผนที่จะปิดหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก แต่จะปรับเปลี่ยนการหารายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์เดิมไปสู่เว็บไซต์และออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากแนวโน้มรายได้ค่าโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์จะลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับสื่ออื่นๆทั้งอุตสาหกรรม

**ตอบคำถามข้อที่ 2** บริษัทยอมรับว่าการได้มาของทีวีดิจิทัล 2 ช่อง เป็นภาระของบริษัทในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว แต่ยังคงเชื่อมั่นว่าทีวีดิจิทัลทั้ง 2 ช่องยังมีอนาคต และมีวิธีที่จะทำให้ทั้ง 2 ช่องดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณค่าและมีกำไรในอนาคต สำหรับช่อง NATION TV มีทิศทางชัดเจนคือเป็นช่องข่าว ซึ่งไม่เกินความสามารถที่จะปรับให้เป็นช่องข่าวที่โดดเด่นขึ้นได้ ส่วนช่อง NOW 26 อยู่ระหว่างการหาพันธมิตรเข้าร่วมทุนซึ่งจะช่วยลดภาระได้ในอนาคต

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ดังนั้น จึงขอเข้าสู่วาระที่ 2 ต่อไป

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,480,884,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.49
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	230,900,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.51
งดออกเสียง	จำนวน	752,995,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในวาระที่ 2 จำนวน 8 ราย รวม 766,219,400 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 42 กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปี 2559 งบการเงินรวมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 1,102 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 88 ล้านบาท ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณประวิทย์ ไตรรัตน์วรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลการดำเนินงานที่ขาดทุน 1,102 ล้านบาท มาจากขาดทุนของงบเฉพาะกิจการ 88 ล้านบาท ส่วนที่เหลือมาจากผลขาดทุนของธุรกิจใดบ้าง

ประธานฯ ขอให้คุณสุพจน์ เพียรศิริ กรรมการบริหารและ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี ชี้แจงกับผู้ถือหุ้น คุณสุพจน์ เพียรศิริ ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจที่ขาดทุนหลักๆ มีดังนี้

- 1) ธุรกิจสื่อด้านการศึกษาและต่างประเทศ ในนามบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ (มหาชน) (NINE) ซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 212 ล้านบาท
- 2) ธุรกิจกระจายภาพและเสียง ช่อง NATION TV ในนามบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) ขาดทุน 275 ล้านบาท และขาดทุนที่เหลือคือกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์

คุณประวิทย์ ไตรรัตน์วรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า จากผลขาดทุนดังกล่าวบริษัทมีแผนในการจะล้างผลขาดทุนอย่างไร และคาดว่าจะสามารถกลับมากำไรได้ในระยะเวลาเท่าใด

คุณเทพชัย แซ่หย่อง ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการ 2 ประการ

1. ควบคุมค่าใช้จ่าย ทั้งทางด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างต่อเนื่อง จากที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปลายปี 2559 ได้แก่การเปิดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดโดยความสมัครใจ
2. หาแหล่งรายได้เพิ่ม โดยยังคงธุรกิจสื่อดั้งเดิมไว้ แต่พยายามที่จะหารายได้ผู้ช่องทางนิเวศให้มากขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็จะหาพันธมิตรเข้าร่วมในการขยายธุรกิจเพื่อผสมผสานจุดแข็งต่อไป สำหรับเรื่องประมาณการผลการดำเนินงานคาดว่าในปี 2561 น่าจะเป็นปีที่บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น

คุณประวิทย์ ไตรรัตน์วรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่บริษัทจะขยายสื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่เว็บไซต์และออนไลน์มากขึ้นนั้น ไม่ทราบว่ามี การสำรวจผู้เข้าชมเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างไรบ้าง

คุณเทพชัย แซ่หย่อง ประธานฯ ชี้แจงว่า จากการปรับโครงสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เว็บไซต์คมชัดลึก บริษัทสามารถสร้างฐานคนเข้าชมได้เกือบเท่าตัวเพียงในระยะเวลาไม่กี่เดือน ดังนั้นบริษัทเชื่อมั่นว่าจะก้าวมาสู่ระดับต้นๆของสื่อออนไลน์ได้ภายในระยะเวลา 1-2 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,913,658,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.64
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	132,742,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.36
งดออกเสียง	จำนวน	419,989,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในวาระที่ 3 จำนวน 2 ราย รวม 1,610,000 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 เป็นปีที่ 3 หรือ
2. นายวิระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
3. นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง



ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้ง บุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 10 บริษัท เป็นเงิน 3,560,000 บาท (ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวน 1,615,000 บาท)

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 10 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,560,000บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,201,441,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	483,527,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.01
งดออกเสียง	จำนวน	781,421,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่นใด นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในปี 2560 ของบริษัท 3 ท่าน ได้แก่

- 1) คุณนราวดี วนิชวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระจนถึงปัจจุบันประมาณ 6 เดือน มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน
- 2) คุณศุภพงษ์ สุขสถา ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระจนถึงปัจจุบันประมาณ 6 เดือน มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ การตลาด และบัญชีการเงิน
- 3) คุณสุภวัฒน์ สงวนงาม ตำแหน่ง กรรมการ

ทั้งนี้ นายสุภวัฒน์ สงวนงาม ตำแหน่งกรรมการ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระเพื่อรับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง เนื่องด้วยติดภารกิจอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายประการ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการ 2 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นซึ่งเห็นว่าทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมประกอบด้วย ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปัจจุบันในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ (ไม่เกิน 10 ปี) คือ

- 1) นางสาวราวดี วนิชวัฒนะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายศุภพงศ์ สุขสภา ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 2 ท่านในคราวนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่ง

(ข้อมูลรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีควาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ในส่วนตำแหน่งที่ว่างลงของคุณสุภวัฒน์ สงวนงาม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการของบริษัทที่เหลืออยู่รวม 8 ราย ยังคงเพียงพอต่อการบริหารงานและดูแลกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในห้วงการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนในส่วนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายสุภวัฒน์ สงวนงาม โดยภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการรวม 8 ราย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1) นางสาวราวดี วนิชวัฒนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	จำนวน	2,060,208,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	452,511,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.01
งดออกเสียง	จำนวน	989,965,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2) นายศุภพงศ์ สุขสภา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	จำนวน	2,024,151,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	80.55
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	488,658,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	19.45
งดออกเสียง	จำนวน	989,875,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในวาระที่ 5 จำนวน 2 ราย รวม 36,294,800 หุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560**

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัท ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แสดงความจำนงไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (ในส่วนกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยซึ่งดำรงตำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ) โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ตำแหน่ง	ข้อเสนอค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ) (บาท/ปี)	ค่าตอบแทน ปี 2559 (บาท/ปี)
ประธานกรรมการ*	400,000	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000
กรรมการอิสระ	200,000	200,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000	200,000
กรรมการบริหาร*	200,000	200,000

หมายเหตุ: \*ยกเว้นกรรมการที่เป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งข้างต้นจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ระบุไว้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น

คุณวิฑูรย์ นาล้วน ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่าตามที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารแสดงความจำนงในการไม่รับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 นั้น ขอให้บริษัทพิจารณาอีกครั้งในปีถัดไป เนื่องจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงและมีผลในการรับผิดชอบทางกฎหมาย ควรจะพิจารณาค่าตอบแทนให้เช่นกัน และรวมถึงตำแหน่งบรรณาธิการของบริษัทด้วย

คุณเทพชัย แซ่หย่อง ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยบริษัทจะรับไปพิจารณาต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ บริษัท เนื่องจากวาระนี้ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,021,878,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	57.72
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	948,824,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	27.09
งดออกเสียง	จำนวน	531,981,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.19

## วาระที่ 7 พิจารณารื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริษัทฯ

นายประวิทย์ ไตรรัตน์วรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความคืบหน้าของคดีความที่เกิดขึ้นในปี 2558 เนื่องจาก สถานการณ์เศรษฐกิจซบเซา หากมีปัญหาทางคดีระหว่างผู้ถือหุ้นจะไม่ใช่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อย แต่หากแก้ไข ปัญหาได้ภาพรวมของบริษัทก็น่าจะได้ดีขึ้น

คุณเทพชัย แซ่หย่อง ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เป็นห่วงสถานการณ์ของบริษัท และชี้แจงเพิ่มเติมว่าในช่วง ปีที่ผ่านมาการทำงานของสื่อเนชั่นเป็นไปตามปกติ และไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องคดีที่เกิดขึ้น และขอให้เชื่อมั่นกับ ท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น

คุณไพฑูรย์ ตรีการศักดิ์กุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการเงินปี 2559 ที่รายได้ลดลงค่อนข้างมากและตามที่ บริษัทแจ้งว่าจะลดค่าใช้จ่ายนั้น มีความเห็นว่าจะลดได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นอยากทราบว่าผู้บริหารมีแผนในการหารายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรบ้าง


คุณเทพชัย แซ่หย่อง ประธานฯ ชี้แจงว่าจากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และจากการที่ภาครัฐมีแผนในการ ใช้งบประมาณการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น ทำให้บริษัทจะต้องเร่งพยายามสร้างความสามารถในการแข่งขันของสื่อ ในเครือเนชั่นในการหารายได้ให้เพิ่มขึ้น ตามที่ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้แล้วว่าแต่ละสื่อของเนชั่นจะมีกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ เช่น ขยายคอนเทนต์สื่อหนังสือพิมพ์เข้าไปสู่สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นตลาดที่ใหญ่มาก โดยบริษัทจะไม่เน้นในด้าน การให้ข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียว แต่เน้นในด้านบริการ ที่คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้

สำหรับช่องทีวีดิจิทัล 2 ช่อง บริษัทจะหารายได้จากการทำกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการหารายได้จาก โฆษณาเพียงอย่างเดียว

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกรรมการ ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอกล่าวปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ปิดการประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ.....  ..... ประธานในที่ประชุม  
(นายทพชัย แซ่หย่อง)

ลงชื่อ.....  ..... เลขานุการบริษัท  
(นางสาวรัชยา โอสถานนธ์)  
ผู้สอบทานรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....  ..... ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท  
(นางสาวเสาวลักษณ์ โชติรุ่งโรจน์)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม